



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โทร ๐ ๕๖ ๕๙๑๑๖๑

ที่ อน ๐๒๓๒/-

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอฟิจรณาลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน

เรียน สาธารณสุขอำเภอทัพทัน

เรื่องเดิม

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามตัวชี้วัดที่ ๙ การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency
Assessment : MOIT ๒๒) “หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของ
ผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน” เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลนั้น

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ได้ดำเนินการจัดทำประกาศ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่
ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกัน
และกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศตาม ที่แนบมาพร้อมนี้
และโปรดอนุมัตินำประกาศนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันต่อไป

(นายอดุล สิทธีการ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงนามแล้ว/อนุมัติ

(นายชวาท วราหะ)

สาธารณสุขอำเภอทัพทัน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน..... วัน/เดือน/ปี : ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....	
หัวข้อ: ขอพิจารณาลงนามในประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและ แก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) . ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการ ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และขออนุมัติ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน	
Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ: เผยแพร่เว็บไซต์ สสอ. ทัพทัน www.thapthanhealth.com	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นายอดุล สิทธิการ) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายชาเวท วราหะ) สาธารณสุขอำเภอทัพทัน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสาวจุฑารัตน์ ถาวรสถิตย์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทันให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายชาเวท วราหะ)

สาธารณสุขอำเภอทัพทัน